



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. สารพันปัญหาสินค้าแพง เปิดใจผู้ค้าทำไมต้องขึ้นราคา	ไทยรัฐ
2. กสส.ปลื้มยอดขายสินค้า 8 สหกรณ์นำร่องผ่าน ThaiTrad.com ยอดเจรจา 1 ...	ไทยโพสต์
3. 'มนัญญา'ใช้แดนเบียนขจัดศัตรูมะพร้าว	แนวหน้า
4. กรมสหกรณ์ทำแพลตฟอร์มขับเคลื่อน'เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด'	แนวหน้า
5. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: นาปรังเปียกสลับแห้งสู้ภัยแล้ง	ไทยรัฐ
6. ภาพข่าว: เยี่ยมชม	แนวหน้า
7. ว่างจากทำนาเลี้ยงวัวขายได้กำไรงาม	เดลินิวส์
8. ภาพข่าว: หยดเฝ้าพื้นที่เกษตร	มติชน
9. 'สมุทรสงคราม'จัดใหญ่งานส้มโอขาวใหญ่ชื่อผลไม้คุณภาพ	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. รณรงค์ตัดอ้อยปลอดเผาลดฝุ่นละออง	เดลินิวส์
12. สก๊อปพิเศษ: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ส่งเสริมการผลิต 'เมล็ดพันธุ์ดี' ให้มี...	สยามรัฐ

\*\*\*\*\*

# สารพันปัญหาสินค้าแพง เปิดใจผู้ค้าทำไมต้องขึ้นราคา

ต้องเรียกว่าเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมชดสำหรับประชาชนคนไทย ในภาวะที่โรคระบาดไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ติดง่ายติดตายกำลังจ่อประชิดอยู่หน้าประตูบ้าน จับพลันอาหารการกิน ข้าวของเครื่องใช้ก็พากันดาหน้าขึ้นราคาแพงหูฉี่ ขณะที่ตัวช่วยสำคัญอย่างมาตรการภาครัฐ “โครงการคนละครึ่ง” ก็ดันหมดโปรโมชั่นไปเสียก่อน

ปรากฏการณ์ “แพงทั้งแผ่นดิน” ครั้งนี้มีเหตุมีผล เช่นไร เชิญรับฟังจากปากของบรรดาผู้ผลิต ผู้ค้า และโฆษกภาครัฐ ดังต่อไปนี้



นายมานิช ชูทับทิม  
นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่

ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า เกษตรกรมีต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ ณ เดือน พ.ย.64 อยู่ที่ฟองละ 2.85 บาท และขณะนี้ปรับขึ้นมาอีกแล้ว จากราคาอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% แต่ผู้เลี้ยงก็ยอมให้ความร่วมมือกับภาครัฐลดราคาขายไข่คละหน้าฟาร์มลงมาเหลือฟองละ 2.90 บาท จากก่อนหน้านี้ที่ขึ้นไปแล้วฟองละ 20 สตางค์ หรือขายฟองละ 3 บาท

เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน

“เราคนเลี้ยงก็อยากได้กำไร เพราะเต็ตร้อนซ้ำซากมานานแล้ว ไม่ได้เห็นแก่ตัว แต่ก็ขึ้นราคาตามอำเภอใจไม่ได้ เมื่อรัฐขอความร่วมมือก็ยินดีช่วยเหลือประชาชน แต่เราไม่ยอมเป็นเตี้ยอึดค้อม ถ้าแบกรับภาระต้นทุนสูงขึ้นไปไม่ไหวก็จะรีบบอกกรมการค้าภายในและที่ผ่านมาราคาไข่คละหน้าฟาร์มเคยขึ้นไปถึง 3 บาท แต่เมื่อมีขึ้นก็มีลงตามกลไกตลาด อยากให้ประชาชนเข้าใจด้วย ไม่ใช่จะกินแต่ของถูกอย่างเดียว”

## นายสุรชัย สุทธิธรรม

### นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาเนื้อหมูหน้าเขียงต้องขยับขึ้นตาม (ล่าสุด วันพระที่ 10 ม.ค.65 สมาคมประกาศราคาแนะนำขายหมูเป็นที่ กิโลกรัม (กก.) ละ 110 บาท ขายส่ง กก.ละ 176 บาท และขายปลีก กก.ละ 218-220 บาท) มีสาเหตุมาจากปริมาณหมูเป็นเข้าสู่ตลาดลดลง

เพราะผู้เลี้ยงเล็ก เลี้ยงจำนวนมาก จากการขาดทุนสะสมต่อเนื่องยาวนาน ประกอบกับต้นทุนการเลี้ยงหมูยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากราคาอาหาร



สัตว์ที่เพิ่มขึ้น 30% เช่น กากถั่วเหลืองขึ้นอยู่ ปริมาณหมูในระบบเป็นเรื่องเหมาะสมที่กิโลกรัม (กก.) ละ 21.50 บาท จาก กก. แต่กว่าจะเห็นผลทำให้หมูกลับเข้าสู่ระบบ 16 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กก.ละ 10.50 บาท เป็นปกติ คงใช้เวลาประมาณ 1 ปี ทำให้จาก กก.ละ 6.50 บาท และยังมีค่าใช้จ่าย ราคาหมูทรงตัวในระดับสูงต่อไป ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อกันตัวละ 500 บาท ปรับลดลงมาในระยะสั้นอย่างแน่นอน”



“ราคาที่จำหน่ายขณะนี้ ผู้เลี้ยงพอจะคุ้มทุนบ้าง แต่ไม่ได้มีกำไรเหลือมากมาย เพราะต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้นทั้งหมด ส่วนการที่รัฐบาลออกมาตรการห้ามส่งออกหมูเป็นชั่วคราว 3

เดือน และส่งเสริมการเลี้ยงหมูเพื่อเพิ่ม



## นางฉวีวรรณ คำพา

### นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่

### ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของไทยกำลังประสบปัญหาต้นทุนราคาอาหารสัตว์ที่เป็นต้นทุนหลัก สัดส่วนสูงถึง 60% ของต้นทุนการเลี้ยง อยู่ในระดับสูงจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นถึง 30-40% ในปี 64 ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้อีกในปีนี้ล่าสุดราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บางช่วงขึ้นมาสูงถึง กก.ละ 11 บาท จาก กก.ละ 6-7 บาท กากถั่วเหลือง กก.ละ 20 บาท จาก กก.ละ 17 บาท แต่ราคาขายไก่ไม่ได้ปรับขึ้นเลย ยังขายที่ กก.ละ 33-35 บาทสำหรับไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม

“รัฐบาลต้องแก้ปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่พุ่งสูงถึง 40% และเป็นสาเหตุ

ให้ราคาเนื้อหมูและเนื้อไก่ต้องขยับขึ้นตาม โดยรัฐบาลควรลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้งกากถั่วเหลือง ข้าวโพด ฯลฯ เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยง และช่วยให้ผู้เลี้ยงทั้งหมูไก่เนื้อ ไก่ไข่อยู่รอดได้หลังจากขาดทุนสะสมมาตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะรายย่อยที่หยุดเลี้ยงไปกว่า 30% แต่ที่ผ่านมาภาครัฐไม่ได้ช่วยเหลือเลย ถ้าจะห้ามการขึ้นราคาก็ขอให้ฟังเหตุผลจากคนเลี้ยงบ้างและต้องเข้ามาช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงให้ด้วย”



## นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ด้าน ปลอดภัย

จากกรณีดังกล่าว บริษัทครอบครัวขนส่ง จำกัด ผู้ดูแลการให้บริการเรือคลองแสนแสบ ได้ประสานและขออนุญาตกรมเจ้าท่าปรับขึ้นราคาอีก 1 บาท และมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค.65 ที่ผ่านมา ทำให้ราคาค่าโดยสารจากเดิมเริ่มต้นที่ 8 บาท ปรับเป็นเริ่มต้นที่ 9 บาทนั้น ที่ผ่านมาราคาน้ำมันอยู่ที่ 24 บาท ค่าโดยสารของเส้นทางคลองแสนแสบ เริ่มต้นที่ 8 บาท



แต่ด้วยสถานการณ์ในช่วงโควิด-19 ระบาด รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านและขอความร่วมมือลดการเดินทางโดยไม่จำเป็น ส่งผลให้ยอดผู้โดยสารเรือคลองแสนแสบลดลงอย่างมาก เหลือเพียง 10% ต่อวัน ทำให้การเดินเรือประจำทางประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักและไม่สามารถเดินเรือได้ตามปกติ แม้ก่อนหน้านี้กรมเจ้าท่าจะขอความร่วมมือไม่ให้ปรับขึ้นราคา แต่สถานการณ์ล่าสุดราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นเกินกว่าลิตรละ 25 บาทแล้ว ตามเกณฑ์กรอบอัตราค่าโดยสารที่กรมเจ้าท่าได้กำหนดไว้ ต้องอนุญาตให้ปรับเพิ่มค่าบริการเป็นเริ่มต้น 9 บาท.

## นางเฉลิมชัย สายบัวบาน เจ้าของร้านชาญชัยลาบยโส ชอย วิภาวดีรังสิต 64

ภายในเดือนม.ค.นี้ จะติดป้ายประกาศปรับขึ้นราคาเมนูอาหารบางรายการที่ต้นทุนขึ้นเช่น คอหมูย่าง เนื้อย่าง คัมกระดุกอ่อน เป็นต้น ขอปรับขึ้น 10 บาท เพราะไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะเนื้อหมูจากเดิมเคยซื้ออยู่ที่โลกริมละ 165 บาท ทยอยปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ที่ 240-250 บาท ราคาเนื้อวัว ก็ปรับขึ้นเช่นกัน รวมถึงราคาน้ำมันพืช เครื่องปรุงอาหาร กล่องพลาสติกก็ทยอยปรับขึ้นราคาตลอดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านๆมา แต่ทางร้านไม่ได้ปรับราคาขึ้นเพราะเห็นใจผู้บริโภคในโลกในยุคภาวะโควิด แต่เมื่อไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนได้ก็ต้องจำเป็นขอปรับขึ้นราคาบางเมนู



แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูราคาว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่และเราจะแบกรับภาระต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหน

“ยุคโควิด-19 ทุกคนลำบาก เราต้องช่วยกันเห็นใจกันเมนูใดที่แบกรับภาระไม่ไหวก็ต้องขอปรับราคา ส่วน

ส่วนเมนู ส้มตำ แม้ราคามะละกอจะปรับเพิ่มขึ้นจากถุงละ 90 บาท เป็นถุงละ 150 บาท ราคามะเขือเทศก็ปรับขึ้นเช่นกัน ทางร้านจะยังไม่ปรับราคาขึ้นเพราะเห็นใจผู้บริโภค

เมนูใดที่ยังพอไหวก็ไม่ปรับขึ้นราคา โดยจะนำต้นทุนมาถัวเฉลี่ยกันเพื่อประคับประคองพออยู่ได้ ให้อยู่รอดกันไป”

## น.ส.จงใจ กิจแสวง

### เจ้าของร้านเจียงหมูทอด

ยอมรับว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ร้านเจียงหมูทอดขึ้นราคารวดเดียว 3-4 บาท จากปกติจะขึ้นทีละ 1-2 บาท แต่ครั้งนี้ไม่ไหวจริงๆเพราะวัตถุดิบทุกอย่างขึ้นหมดโดยข้าวหมูทอด (ถุง) จากถุงละ 23 บาทขึ้นเป็น 26 บาท ข้าวหมูทอด (กล่อง) กล่องละ 35 บาทขึ้นเป็น 39 บาท หมูทอด กก.ละ 280 บาท ขึ้นเป็น 300 บาท หรือขึ้นซีดละ 2 บาท ส่วนกับข้าวเมนูหมูขึ้นเป็น 30 บาทเมนูไก่ขึ้นเป็น 26 บาท ราคาขึ้นนี้จะ

เป็นราคาแพงที่สุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา เพราะนอกจากหมู ไก่ ไข่ขึ้นราคาแล้ว น้ำมันปาล์มก็ขึ้นมานานแล้ว ไม่รวมพลาสติกกล่องต่างๆ เป็นต้นทุนที่แพงขึ้นหมดนี้เมื่อ



วันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา เบทาโกร (ผู้ผลิตหมูหมักส่งให้ร้านเจียง) ก็ปรับราคาหมูสดที่ส่ง

ให้ร้านเจียงเป็น กก.ละ 165 บาท จาก 155 บาท และวันที่ 1 ก.พ.นี้แจ้งว่าจะปรับอีกรอบ แต่ตอนนี้ราคาขายหน้าร้านยังไม่ขึ้น เพราะเพิ่งจะขึ้นไป แต่ถ้าไม่ไหวอาจต้องปรับราคาอีกรอบหลังวันที่ 1 ก.พ.

“ลูกๆต้องคอยจี้เจ๊ว่าถ้าไม่ปรับราคาจะไม่ไหวนะ ไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนลูกน้องแน่ ยังดีที่ผักราคาถูกพอเอามาถัวเฉลี่ยกับราคาเนื้อสัตว์ได้ ถ้าขายเฉพาะหมูทอด เจียงต้องปิดกิจการไปนานแล้ว โชคดีที่ลูกค้ายังให้การตอบรับพอสมควร เพราะเชื่อว่าอาหารร้านเจียงรสชาติสมเหตุสมผล”

## นายวิรุฬห์ อัสวนภากาศ

### เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ “ศรีอยุธยา”

เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา มา 14 ปี ปรับขึ้นราคา 3 ครั้ง จาก 10 บาท เป็น 15 เป็น 20 บาท และครั้งนี้เป็น 25 บาท เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65 ที่ผ่านมา เพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนต่อไปได้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบทุกอย่าง ตั้งแต่เนื้อวัว เนื้อหมู น้ำมัน พริก เครื่องปรุง และอื่นๆอีกหลายรายการทยอยปรับราคาขึ้นมาตลอด และสำคัญคือก๊าซหุงต้มแม้รัฐบาลจะตรึงราคาไว้ แต่เดือน มี.ค.นี้ก็จะปรับขึ้นราคา เช่นเดียวกับถุงพลาสติกเพื่อบรรจุอาหารก็ปรับขึ้นราคาเฉลี่ย 10% ทุกอย่างปรับราคาขึ้นหมด เราก็



ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนได้ จำเป็นต้องปรับขึ้นราคา

“ที่ผ่านมาวัตถุดิบหลายรายการทยอยปรับขึ้นราคาทางร้านก็ไม่ได้ปรับขึ้น เพราะต้นทุนยังถัวเฉลี่ยกันไว้ แต่พอปรับขึ้นทุกชนิดเราก็คงแบกรับไม่ไหวจึงจำเป็นต้องขึ้นราคา ส่วนกระแสตอบรับลูกค้าจะเป็นอย่างไร ต้องรอดู แต่เชื่อว่าลูกค้าที่ชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวของร้านเรา จะยังคงอุดหนุนเหมือนเดิม เพราะเข้าใจสถานการณ์ราคาสินค้าแพง”



## นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

กกพ.มีมติให้ปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) กับประชาชนในบิลค่าไฟฟ้างวดเดือนม.ค.-เม.ย.นี้โดยให้เรียกเก็บที่ 1.39 สตางค์ต่อหน่วย



ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยที่เรียกเก็บกับประชาชนอยู่ที่ 3.78 บาทต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 4.63% จากงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.ที่ผ่านมาที่เคยจัดเก็บอยู่ที่

3.61 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ปี ขณะที่ค่าเอฟทีในอีก 2 งวดที่เหลือของปีนี้คือ เดือน พ.ค.-ส.ค. และเดือน ก.ย.-ธ.ค. นี้ จะมีการปรับขึ้นหรือลดลง



จากงวดเดือนม.ค.-เม.ย.อย่างไรไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ เพราะต้องนำต้นทุนค่าเอฟทีมาพิจารณาร่วมกัน อาทิ ราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักคิดเป็น 60% ของเชื้อเพลิงรวมในการผลิตไฟฟ้าที่อาจมีราคาแพงขึ้น, อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท, การนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ, ปริมาณน้ำที่ใช้ผลิตไฟฟ้าที่อาจลดลงตามฤดูกาล รวมถึงปริมาณนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ที่มากขึ้นเพื่อทดแทนปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่ลดลง.

## นายสมภพ พัฒนอริยางกูร โฆษกกระทรวงพลังงาน

ราคาน้ำมันต้นปียังคงมีความผันผวนในระดับสูงต่อเนื่องจากปริมาณการผลิตน้ำมันโลกที่ยังคงตึงตัว โดยกลุ่มโอเปกยังคงไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันตามเป้าหมายที่กำหนดให้ผลิตเพิ่มขึ้น 400,000 บาร์เรลต่อเดือน ขณะที่ประเทศไทยที่ต้องนำเข้าน้ำมันดิบกว่า 90% ย่อมได้รับผลกระทบโดยตรง หากช่วงใดราคาสถาตลาดโลกตืดตัวขึ้น ราคาขายปลีกในประเทศก็ต้องปรับขึ้นตามไปด้วย

กระทรวงพลังงานได้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเข้าไปรักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรไปจนถึงวันที่



31 มี.ค.นี้ โดย  
ใช้เงินอุดหนุน  
เดือนละ 4,000  
ล้านบาท  
ขณะที่  
ราคาก๊าซหุงต้ม  
(แอลพีจี) ได้มี  
การชดเชยราคา  
ให้ประชาชนขนาด  
ถึง 15 กิโลกรัม



412 บาท โดย  
ใช้กลไกของ  
กองทุนน้ำมัน  
เข้ามาชดเชย  
ไปแล้วรวม  
23,500 ล้าน  
บาท ซึ่งสถานะ  
กองทุนน้ำมัน  
ณวันที่ 9 ม.ค.

(กก.) อยู่ที่ 318 บาท ไปถึงวันที่ 31  
มี.ค.เช่นกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบ  
ค่าครองชีพของประชาชน เพราะ  
หากไม่เข้ามาช่วยเหลือราคาจำหน่าย  
แอลพีจีถึงขนาด 15 กก.จะอยู่ที่ราคา

อยู่ที่ประมาณติดลบ 7,300  
บาท โดยแอลพีจีถือเป็นการ  
นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศจึงต้อง  
มีราคาขึ้นลงตามตลาดโลก.

**ทีมเศรษฐกิจ**



## กสส.ปลื้มยอดขายสินค้า 8 สหกรณ์นำร่องผ่าน ThaiTrad.com ยอดเจรจา 1 ปี 80 ล้านบาท

นายอชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) เปิดเผยว่า ผลการจำหน่ายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรผ่านแพลตฟอร์มกลาง ThaiTrade.com ซึ่งเชื่อมโยงกับหลายประเทศทั่วโลก ในนามของคณะทำงานการสร้างแพลตฟอร์มกลางในโครงการเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มีการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีการค้าขาย ผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้น เป็นการยกระดับรายได้และขยายตลาดสินค้าเกษตรในขบวนการสหกรณ์ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งว่าผลการเจรจาธุรกิจเกิดมูลค่าการค้าซื้อขายคาดการณ์ 1 ปี ประมาณ 80 ล้านบาท(ข้อมูล 5 ม.ค. 65) จากสหกรณ์ที่เข้าโครงการนำร่องโครงการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม 8 แห่ง สินค้าจำนวน 42 รายการ ได้แก่ สินค้ากลุ่มข้าว โคนมและโคนม ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 8 แห่ง ได้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าจำนวน 22 บริษัท จาก 9 ประเทศคือ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ฟิลิปปินส์ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น และอินเดีย จากความสำเร็จเบื้องต้นนี้จะเป็นการทำให้สหกรณ์อื่นๆ เห็นช่องทางการขยายโอกาสทางการตลาดได้เพิ่มมากขึ้นสร้างโอกาสการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรที่เป็น

สมาชิกสหกรณ์

“ทั้งนี้ ได้เกิดคู่เจรจาการค้า 59 คู่ สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ นมอัดเม็ด สินค้าสหกรณ์ที่เข้าโครงการนำร่อง เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดี มีคุณภาพ ในปี 64



ที่ผ่านมาเมื่อเข้าร่วมโครงการนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดเวทีอบรมการค้าบนระบบแพลตฟอร์ม เช่น การทำกิจกรรมการค้าออนไลน์แบบจับคู่ธุรกิจ หลักเกณฑ์การขายสินค้าของบนแพลตฟอร์มเป็นต้นให้กับทั้ง 8 สหกรณ์ เนื่องจากผู้ค้าต้องมีความพร้อมด้านสินค้าสำหรับยอดการเจรจาธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อตอบโจทย์ผู้ซื้อในระบบ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนช่องทางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม

Phenixbox.com ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการขยายตลาดของสถาบันเกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งในความร่วมมือนี้มี 19 สหกรณ์ให้ความสนใจเข้าร่วม และได้มีการเจรจากับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในเครือ AWC จำนวน 12 สหกรณ์ เจรจากับผู้ประกอบการ 14 แห่ง มีคู่เจรจารวม 41 คู่ ผลการเจรจาคาดว่าใน 1 ปีนี้ จะมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ล้านบาท (ข้อมูล 5 ม.ค. 65)” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว

สำหรับสหกรณ์นำร่องจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มกลาง ThaiTrade.com ในปี 2564 มีจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรปักษ์ชาย จำกัด สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สุรินทร์ จำกัด จ.สุรินทร์ สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จ.นครปฐม สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด สหกรณ์โคนมหนองโพ จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จ.ราชบุรี สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ สหกรณ์โคนมมากเหล็ก จำกัด จ.สระบุรี และในปี 2565 ตั้งเป้าว่าจะดึงสหกรณ์เข้าร่วมการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม ThaiTrade.com อีกประมาณ 10 แห่ง ซึ่งจะต้องเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมในการค้าขายกับต่างประเทศ และตั้งเป้าอบรมสหกรณ์เข้าร่วมค้าผ่านแพลตฟอร์ม Phenibox.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการค้าในประเทศประมาณ 70 สหกรณ์ โดยจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและรักษาคุณภาพของสินค้า รวมถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งจะช่วยขยายช่องทางในการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผ่านตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นต่อไป





## ‘มัญญา’ใช้แดนเบียนขจัดศัตรูมะพร้าว

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ เชื่อมการดำเนินงานมะพร้าวแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มะพร้าว หมู่ 2 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และคณะ ว่า จ.สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ทางการเกษตร 5,018,161.08 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.13 โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ปาล์มน้ำมัน 1,365,586 ไร่ มะพร้าว 81,550 ไร่ ทูเรียน 81,550 ไร่ โดย อ.เกาะสมุย เป็นพื้นที่การเกษตรมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว ประมาณ 28,245 ไร่ 1,883 ครัวเรือน ที่ผ่านมา

เกษตรกรทำสวนมะพร้าวประสบปัญหา การระบาดของศัตรูมะพร้าวในพื้นที่ ในปี 2555 กรมวิชาการเกษตรได้รับงบประมาณจากกองทุนวิจัย จึงได้เริ่มเข้ามาสำรวจพื้นที่ระบาดของแมลงดำหนาม และจัดทำแผนที่การระบาด

ต่อมาได้ดำเนินการเลี้ยงและปล่อย แตน แมลงดำหนาม พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรจนสามารถเลี้ยง แตนเบียนได้เอง นอกจากนี้ ยังมีการ จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน รวมทั้ง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มะพร้าว อ.เกาะสมุย ขึ้นมา ส่งผลให้การ ระบาดของแมลงดำหนาม หนอนหัวดำ ด่างแสด และด่างวงสด สำหรับศูนย์เรียนรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวนี้ มีจุดเด่นในการปลูกพืชผสมผสานเพื่อ สร้างรายได้ มีนายวิศาล บรมชนรัตน์ เป็น ประธานศูนย์ฯ มีพื้นที่ปลูกมะพร้าว 5 ไร่ ผลผลิต 1,584 กิโลกรัม/ไร่ สมาชิก 51 ราย ดำเนินกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การปรับปรุงบำรุง ดิน การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

จากนั้น น.ส.มัญญา ได้เยี่ยมชม นิทรรศการภายในงาน และร่วมปล่อยแดน เบียน เพื่อป้องกันศัตรูมะพร้าว รวมทั้ง มอบใบรับรองมาตรฐานสินค้า GAP พืช และพืชอินทรีย์ ตลอดจนมอบชีวภัณฑ์ พันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตของกรม วิชาการเกษตรให้กับเกษตรกรด้วย

# กรมสหกรณ์ทำแพลตฟอร์มขับเคลื่อน'เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด'

นายอัครก สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนางรวีพรรณ ช่างเย็นน้ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ครั้งที่ 3 (1/2565) โดยมี ผอ.กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้ ได้มีการติดตามและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" และการผลักดันสินค้าของสหกรณ์การเกษตร นำร่องขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการต่อยอดเป้าหมายเพิ่มเติมที่จะร่วมกันดำเนินการในปี 2565 ซึ่งการผลักดันสินค้าเกษตรจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Thaitrade.com และ Phenibox.com นั้น

สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์นม ผลไม้ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความสนใจสินค้าเกษตรเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" การดำเนินการต่อยอดผลักดันสินค้าเกษตรขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม และการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในระยะที่ 2 เพื่อให้

ภารกิจด้านการจัดแพลตฟอร์มกลางบรรลุตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต จึงได้มีการเสนอแนวทางการต่อยอดผลักดันสินค้าเกษตรขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Thaitrade.com และ Phenibox.com และการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในระยะที่ 2

สำหรับเป้าหมายคือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ 80 ราย แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสินค้าเกษตรที่จะผลักดันต่อยอดขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Thaitrade.com

ได้แก่ สินค้าจากสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพ สินค้าเกษตร สินค้าสหกรณ์ สินค้าประมง และสินค้าปศุสัตว์ 10 ราย และแพลตฟอร์ม Phenibox.com ได้แก่ สินค้าจากสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพ สินค้าเกษตร สินค้าประมง และสินค้าปศุสัตว์ที่มีความพร้อมจำหน่ายในรูปแบบ B2B (Business-to-Business) ภายในประเทศ 70 ราย

พร้อมกับเสนอแนวทางผลักดันต่อยอดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมด้านทักษะให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมจับคู่ธุรกิจการค้าจากในประเทศและต่างประเทศให้กับสหกรณ์ที่นำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Thaitrade.com และ Phenibox.com รวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างพาณิชย์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ทูตพาณิชย์ ภาคเอกชน และขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งยังถือเป็นการผลักดันสินค้าเกษตรทางออนไลน์





## นาปรังเปียกสลับแห้งสู้ภัยแล้ง

ฤดูแล้งปีนี้ พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีปริมาณต้นทูนจาก 4 เขื่อนหลัก เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแก่งเสือเต้นบำรุงแดน ก่อนข้างจำกัด แค่ 7,700 ล้าน ลบ.ม.

เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด ที่มีแผนปลูกข้าว นาปรังได้ 2.81 ล้านไร่ รอดพ้นจากวิกฤติภัยแล้งที่อาจจะทำให้ข้าว ยืนต้นตาย

กรมชลประทานมีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร นำเทคโนโลยีปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งมาใช้ทำนาปรังในช่วงแล้งนี้

เพราะการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถลดปริมาณการใช้น้ำจากไร่ละ 1,200 ลบ.ม. เหลือเพียง 860 ลบ.ม. ลดการใช้น้ำไปได้ถึง 30% ในขณะที่ ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ได้ข้าวคุณภาพดี อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงในการสูบน้ำไปเลี้ยงต้นข้าว



ที่สำคัญยังช่วยลดความเสี่ยงข้าว ยืนต้นตายจากภัยแล้ง อีกด้วย

เห็นได้จากการ ทำนาของ พันจ่าโท เจริญ น้อยแสง ประธานเกษตรกรแปลง ใหญ่จังหวัดชัยนาท

ที่ทำนา 34 ไร่ ด้วยการทำนาแบบเปียกสลับแห้งมานานกว่า 10 ปี ไม่เคยเจอปัญหาน้ำท่วมขังน้ำยืนต้นตายหรือทะเลาะกับเพื่อนเกษตรกร ด้วยกันเพื่อแย่งน้ำ

ผลผลิตที่ใช้น้ำน้อยได้มากกว่าการใช้น้ำเยอะ ช่วยประหยัด ค่าปุ๋ยเพราะไม่มีน้ำไปช่วยละลายปุ๋ย ประหยัดค่าซื้อยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ค่าน้ำมัน เพราะไม่มีน้ำให้เพลี้ยกระโดดอาศัยอยู่ และใบข้าว ที่เติบโตดีช่วยปกคลุมไม่ให้แสงแดดส่องถึงพื้นดิน จึงไม่มีวัชพืชเติบโต

และจากการนำเทคโนโลยีทำนาเปียกสลับแห้งมาใช้ทำนาปรัง ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายบมราชู สำนักงานชลประทาน ที่ 12 กรมชลประทาน ที่มีการทำนาปรังไปแล้ว 130,000-150,000 ไร่ และได้รับการจัดสรรน้ำวันละประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม. แต่สามารถแบ่งเป็น น้ำที่มีอย่างจำกัด ส่งไปได้ถึงแปลงนาที่อยู่ปลายคลองของโครงการ ได้ทั่วถึงทั้ง 28 สาย ความยาวรวม 300 กม. เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ ใช้วิธีปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง.

ส-๒๓-๓

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 17 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14872

Col.Inch: 15.74

Ad Value: 14,166

ภาพขาว: เยี่ยมชม

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 42,498

คลิป: ขาว-ดำ



เยี่ยมชม : น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ พร้อมคณะ เยี่ยม  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคลองม่วง จ.นครราชสีมา ของนางละมัย อินทร์อัม สวน  
ผสมผสานพืชเศรษฐกิจหลัก สร้างรายได้เกษตรกร



## วางจากทำนาเลี้ยงวัวขายได้กำไรงาม



นายปัญญา เริศโรสง (คุณเก่ง) อายุ 35 ปี เจ้าของฟาร์มวัว “คุณเก่ง” อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่าได้น้อมนำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้โดยใช้พื้นที่ว่างจากการทำนา เปิดฟาร์มเลี้ยงวัวมานานกว่า 5 ปี โดยได้ศึกษาความรู้การเลี้ยงวัวจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต การศึกษาคูงานทั้งในและต่างประเทศ จนกระทั่งในปัจจุบันก็มีพ่อพันธุ์จากวัวสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่เลี้ยงไว้มากถึง 250 ตัว โดยมีพ่อพันธุ์นำเข้ามาจากอเมริกา สายพันธุ์อเมริกันเบรทมนัน พันธุ์แท้เลือดร้อย เพศผู้ชื่อเจ้ารักกัน อายุ 4 ปี ราคา 2 ล้านบาท

“ผมเป็นคนชื่นชอบการเลี้ยงวัวมาก โดย

อาศัยเลี้ยงวัวขายถูกจนกระทั่งประสบผลสำเร็จ วัวที่เลี้ยงไว้ได้ขยายพันธุ์ออกลูกทำให้มีวัวในฟาร์มจำนวนมาก กระทั่งตัดสินใจลงทุนเตรียมเปิดศูนย์ผลิตนมเชื่อมมาตรฐานแห่งแรกในอาเซียน โดยจะเปิดให้เกษตรกรผู้สนใจต้องการนมเชื่อมที่ได้มาตรฐาน สามารถเข้ามาติดต่อซื้อได้ที่ฟาร์ม นับว่าอาชีพเลี้ยงวัวหรือฟาร์มวัวประสบผลสำเร็จสามารถต่อยอดธุรกิจนำเข้า-และจำหน่ายวัวออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศใกล้เคียง มีที่จำหน่ายวัว รวมทั้งการผสมพันธุ์ลูกวัวที่ได้มาตรฐาน สร้างอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกร มีที่จำหน่ายฟางอัดแท่ง

ทั้งนี้ฟาร์มยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรทุกคนที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ การเลี้ยงวัว แบบมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อจะได้นำความรู้กลับมาใช้ ตลอดจนแก้ปัญหาของโค-กระบือมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มรายได้ นอกเหนือจากการขายลูกหรือแม่พันธุ์ออกสู่ตลาด เพื่อให้เกิดผลกำไรมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือนั้นเข้ามาเสริมการทำเกษตรอย่างครบวงจร และสามารถสร้างความยั่งยืน ใครสนใจสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์โทร.06-2327-6799, 09-6305-1169 ฟาร์มคุณเก่ง.

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 17 มกราคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16017

Col.Inch: 7.56

Ad Value: 8,316

ภาพข่าว: หยุตเผาพื้นที่เกษตร

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 24,948

คลิป: ชาว-ดำ



**หยุดเผาพื้นที่เกษตร** - นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด  
งานนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุทดแทนการเผา ภายใต้โครงการ  
ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 ที่แปลงเกษตรบ้านโนนตุม หมู่ 4  
ต.หนองตอกแก่น อ.ยางตลาด เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา



## 'สมุทรสงคราม'จัดใหญ่งานส้มโอขาวใหญ่ชื่อผลไม้คุณภาพ

จ.สมุทรสงคราม นอกจากจะมีปลาทุและลิ้นจี่อร่อยเป็นที่ถูกใจผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีส้มโอรสชาติอร่อยติดอันดับประเทศ นั่นก็คือ "ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่" เป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด ดังนั้นทุก ๆ ปีจะมีการจัดงานใหญ่โดยเกษตรกรนำผลผลิตออกมาพบผู้บริโภคโดยตรง กับงานที่ชื่อว่า "เทศกาลส้มโอขาวใหญ่ และของดีสมุทรสงคราม"

นายขจร ศรีชวโนทัย ผวจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า สมุทรสงครามแม้จะเป็นจังหวัดเล็ก เพราะมีพื้นที่เพียง 416 ตารางกิโลเมตร แต่ก็มีจุดเด่น เพราะเป็นเมืองที่มี 3 น้ำ คือน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย ดินจึงมีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ส่งผลทำให้ผลไม้ที่นี่มีรสชาติดี โดยเฉพาะส้มโอ เป็นผลไม้ที่คนไทยทุกภาครู้จักและนิยมบริโภคกันมาช้านาน ชาวจีนเชื่อว่าส้มโอเป็นผลไม้มงคล 1 ใน 5 ชนิด คือส้มโอ สาลี่ กัลยหอม สับปะรด และองุ่น ที่นิยมนำมาเซ่นไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ดังนั้นการปลูกส้มโอจึงมีทุกภูมิภาคของประเทศไทย และให้ผลผลิตได้ในเกือบทุกสภาพดิน จะแตกต่างกันก็แต่เพียงรสชาติเท่านั้น

สมุทรสงคราม เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกส้มโอกันมานานเกือบ 200 ปีแล้ว โดยเฉพาะ "ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่" ที่เชื่อกันว่ารสชาติดีที่สุด เพราะเคยได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น ชนะเลิศในงานวันเกษตรแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่ท้องสนามหลวง และเมื่อปี พ.ศ. 2535 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งนั้นส้มโอพันธุ์ขาว

ใหญ่ คว่ำรางวัลได้ทั้งที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 อีกทั้งในปี 2538 กลุ่มผู้ผลิตส้มโอ ด.บางสะแก อ.บางคนที ได้ส่งส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่เข้าประกวดในงาน "เกษตรและอุตสาหกรรมโลก" (เวสต์เทค 96) ที่ จ.นครราชสีมา ก็ได้รางวัลที่ 2 และที่ 3 การได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ของ จ.สมุทรสงครามคุณภาพต้องดีจริง นอกจากนี้ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ยังได้รับการคัดเลือกจากประเทศจีนส่งไปเลี้ยงผู้นำประเทศและแขกวีไอพีจาก 45 ประเทศที่มาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 ที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพ ณ นครกว่างโจว มณฑลกว่างตุ้ง เมื่อวันที่ 12-27 พฤศจิกายน 2553 อีกด้วย

เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกิ่งพันธุ์ไปปลูกนอกพื้นที่ซึ่งสภาพดินและน้ำที่ไม่เหมือนกันจึงให้รสชาติไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งอาจส่งผลทำให้เสียชื่อได้ ในปี พ.ศ.2551 จ.สมุทรสงคราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือตรา



สัญลักษณ์ GI เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพผลผลิตอันจะเป็นการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรของ จ.สมุทรสงคราม ให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นและยังสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างชาติกรณีชาวสวนต้องการส่งผลผลิตไปขายยังต่างประเทศ และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศว่าได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าของ จ.สมุทรสงคราม แล้ว 2 รายการ คือส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม และลิ้นจี่พันธุ์ค่อมลำเจียกสมุทรสงคราม ตามเลขที่คำขอ 53100066 ทะเบียนเลขที่ สข 55100045 เรียบร้อยแล้ว

สำหรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น นายขจร ผวจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า หมายถึงสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกแทนแหล่งภูมิศาสตร์ และสามารถบ่งบอกได้ว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าวโดยอาศัย



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 17 มกราคม 2565

ปีที่: -

ฉบับที่: 26394

หน้า: 10(บน)

Col.Inch: 116.89 Ad Value: 245,469

PRValue (x3): 736,407

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'สมุทรสงคราม'จัดใหญ่งานส้มโอขาวใหญ่ซื้อผลไม้คุณภาพ



ขจร ศรีชวโนทัย



หรือที่ชาวสวนเรียกว่า สีน้าตาลบิก กิ่งใหญ่ติดกันแน่นไม่ร่วง หลุดง่าย ในบางฤดูกาลเมล็ดน้อยหรืออาจไม่มีเมล็ดเลย สามารถให้ ผลผลิตได้ครั้งแรกเมื่อลำต้นอายุ 3-4 ปี จากนั้นจะให้ผลผลิต ตลอดทั้งปี และหากจะให้รสชาติดีส้มโอดียิ่งขึ้นก็ควร เก็บเอาสิ่งไว้ในที่ร่มสัก 1 หรือ 2 สัปดาห์ ที่เรียกกันว่า “เก็บไว้ให้ส้มดั้น” นั่นเอง

ผวจ.สมุทรสงคราม กล่าวอีกว่า ช่วงนี้ส้มโอ พันธุ์ขาวใหญ่กำลังให้ผลผลิตจำนวนมากและรสชาติ ดีอีกครั้ง ทางจังหวัดจึงร่วมกับเกษตรกรชาวสวนส้ม โอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล จ.สมุทรสงคราม กำหนดจัดงาน “เทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม” ที่ บริเวณวัดปากน้ำ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา วันที่ 20-23 มกราคม 2565 รวม 4 วัน ในงานนอกจากจะมีชาวสวนนับร้อยราย นำส้ม

พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับ ใช้เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547 แต่เนื่องจากปัจจุบันถิ่นกำเนิดและส้ม โอขาวใหญ่สมุทรสงครามมีการจำหน่ายนอกพื้นที่เป็นจำนวนมากและ มักจะถูกแอบอ้างว่าเป็นผลไม้ของพื้นที่นั้น ๆ จึงจำเป็นต้องมีการ ขึ้นทะเบียน ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและรักษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้แล้วยังเป็นการป้องกันการนำชื่อเสียงของสินค้าไป แอบอ้างแหล่งผลิตโดยมิชอบอีกด้วย ปัจจุบัน จ.สมุทรสงครามมีพื้นที่ ปลูกส้มโอ 13,000 ไร่ ให้ผลผลิตรวมทั้งปีประมาณ 15,000 ตัน ทำราย ได้ให้เกษตรกรรวมกันปีละนับร้อยล้านบาท

ลักษณะเด่นของส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ คือ ให้ผลใหญ่ เฉลี่ย 1.5-2 กก. เปลือกบาง รสชาติกลมกล่อมหอมหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย และออกจากเปลือกง่าย เนื้อแห้ง สีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมน้ำตาล

โอพันธุ์ขาวใหญ่ประมาณ 500 ตัน มาจำหน่ายแล้ว ยังมีการประกวด ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ 4 ประเภท คือ 1.ส้มโอขาวใหญ่ผลยักษ์ (ไม่ จำกัคน้ำหนัก) 2.ส้มโอขาวใหญ่น้ำหนัก 1.4 ถึง 1.8 กิโลกรัม 3.ส้ม โอขาวใหญ่น้ำหนัก 1.6 ถึง 1.8 กิโลกรัม และ 4.ส้มโอขาวใหญ่น้ำ หนัก 1.8 ถึง 2 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการโอท็อปและ วิชากิจชุมชนจะได้นำสินค้าคุณภาพตลอดจนของใช้ที่จำเป็นต่อ การครองชีพมาออกจำหน่ายในราคาผู้คิดรวม เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนในยุคที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังตกต่ำอีกด้วย จึงขอเชิญ ผู้สนใจไปเลือกซื้อสุดยอดส้มโอไทย คือส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่และ ผลไม้อื่น ๆ ได้ในงานตามวันดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป.

มานพ จันทร์ฤกษ์



เกษตรวันนี้.....● สภาพอากาศ กระจายทั่วทั้งใบ ทำให้ใบเหลืองและหลุด ในช่วงนี้อากาศเย็น อุณหภูมิลดลง เตือน ร่วง...สำหรับแนวทางป้องกันและแก้ไข ผู้ปลูกถั่วฝักยาว ในทุกระยะ การ ไม่ปลูกพืชจนแน่นเกินไป ควรปรับ เจริญเติบโต รับมือ โรครา ระยะปลูกให้มีการถ่ายเทของ สนิม พบมากในระยะ อากาศและมีแสงแดดส่อง ผ่านแปลงปลูกได้ กำจัด ถั่วฝักยาวเริ่มออกดอก มักเกิดกับใบแก่ด้านล่าง วัชพืชในแปลงปลูก เพื่อ ของลำต้นก่อนแล้วลาม ลดการเกิดโรค กำจัด ขึ้นด้านบน โดยพบมาก เศษซากพืชที่เป็นโรค บริเวณด้านใต้ใบ อาการ โดยนำไปเผาออกแปลง เริ่มแรกเป็นแผลจุดสี ปลูก ในแปลงที่มีการ เหลืองซีด ต่อมาตรงกลาง ระบาดของโรค เมื่อสิ้นสุดฤดู ผลเป็นตุ่มนูนสีน้ำตาลแดง ปลูก ควรเก็บต้นไปเผาทำลาย รอบแผลมีสีเหลือง ตุ่มนูนจะขยายใหญ่ นอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสม แล้วปริแตกออก เห็นเป็นผงสีน้ำตาลแดง ของเชื้อสาเหตุโรค.....● คล้ายสีสนิม เมื่ออาการรุนแรงจะพบแผล

**เกษตรวันนี้**

นายทะเลล่าปลี

## รมรณรงค์ตัดอ้อยปลอดเผาลดฝุ่นละออง



นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยหลังเปิดกิจกรรม “ตัดอ้อยปลอดเผา ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” ตามนโยบายแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อยกระดับการป้องกันและแก้ไขมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ บ้านหนองไผ่ ตำบลกุดคว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ว่า PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตรอย่างต่อเนื่องในฤดูฝุ่นของจังหวัดขอนแก่น และเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดขอนแก่น ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการความร่วมมือ จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ส่งใบอ้อย เครื่องตัดอ้อย เครื่องกวาดใบอ้อย และเครื่องอัดก้อนใบอ้อย เพื่อเป็นแนวทางการตัดอ้อยปลอดการเผาที่จะดำเนินการในพื้นที่อย่างครบวงจร ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะทำให้จังหวัดขอนแก่นมีคุณภาพอากาศดี ไม่มีปัญหามลพิษจากการเผาใบอ้อย เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น”

ในปัจจุบันการดำเนินการของภาคเอกชนได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี



โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลเทคโนโลยีและการดำเนินการลดการเผาในพื้นที่ไร้อ้อยและการจัดการมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการสาธิตการใช้เทคโนโลยีการตัดอ้อยปลอดการเผา ที่ดำเนินการในพื้นที่ ประกอบด้วย รม

ดีในการรณรงค์ตัดอ้อยสด ลดการเผา และมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ ได้สนับสนุนวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ในการสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในการตัดอ้อย รถตัดส่งใบอ้อย โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี โดยพบว่ามีเกษตรกรให้ความร่วมมือกว่า 85% ในการตัดอ้อยสด เพื่อลดการเผาซึ่งในปี 2564 ได้ตั้งเป้าหมายให้มีการตัดอ้อยสดไว้ที่ 95% และในปี 2568 ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถตัดอ้อยสดได้ถึง 100% โดยภาคเอกชนจะไม่รับซื้ออ้อยที่เผา แต่จะรับซื้อเฉพาะอ้อยสดเท่านั้น เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้อย่างแน่นอน.



## ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ส่งเสริมการผลิต 'เมล็ดพันธุ์ดี' ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างรายได้มั่นคงสู่เกษตรกร



### สก๊อปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร โดยการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่นผ่านศูนย์ข้าวชุมชน หรือนาแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ สร้างรายได้อย่างมั่นคงสู่ครัวเรือน สามารถต่อยอดสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาต่อไปในอนาคต

นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มีขั้นตอนตั้งแต่วางแผนการผลิต ซึ่งแผนการผลิตจะวางไว้อย่างน้อยล่วงหน้า 2 ปี ร่วมกับกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เมื่อได้รับอนุมัติแผนการผลิตทางศูนย์ฯก็จะมาทำการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อใช้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ โดยคำนึงถึงเรื่องระบบชลประทานเป็นหลัก และก็เรื่องความพร้อมของเกษตรกร และเมื่อคัดเลือกพื้นที่เสร็จเรียบร้อย จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ นักวิชาการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นออกไปประชุมชี้แจง ถ่ายทอดความรู้เรื่องกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ เมื่อเกษตรกรเข้าใจ ศูนย์ก็จัดหาเมล็ดพันธุ์หลัก ซึ่งเป็นชั้นพันธุ์สำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ไปจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่ผ่าน



การคัดเลือกในพื้นที่ศูนย์คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเมล็ดชั้นพันธุ์หลักมาจากศูนย์วิจัยข้าวของกรมการข้าว



นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น



นายปัญญา ชิวะรี ประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบึงเรือใหญ่



นางสุวรรณี ภูชาติก รองประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบึงเรือใหญ่

“ถ้ากรณีปีใดเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักไม่เพียงพอ กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจำเป็นต้องใช้เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายซึ่งเป็นของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย เมื่อจ่ายเมล็ดพันธุ์เสร็จก็จะมีแผนการปลูกร่วมกับเกษตรกรระหว่างแผนการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ศูนย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ นักวิชาการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวออกไปติดตาม ให้คำแนะนำ กำกับปฏิบัติในแปลงเกษตร ซึ่งหัวใจสำคัญคือเรื่องกระบวนการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในแปลง โดยเฉพาะเรื่องการตรวจตัดพันธุ์ปน ต้องผลิตเมล็ดพันธุ์ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จะติดตามไปถึงระยะข้าวออก ปัจจุบันการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีกฎหมายสำหรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแลชาวนาให้มีโอกาสเลือกใช้เมล็ดพันธุ์มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นแล้ว หากมีการควบคุมอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์

ตามที่เหมาะสมกับวิธีปลูก ตามที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรแนะนำ ก็สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตของชาวนาลดการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าว รวมถึงส่งผลต่อรายได้ของชาวนาที่มีผลตอบแทนจากผลผลิตข้าวในแปลงนาที่มากขึ้นอีกด้วย” นายมงคล กล่าว

ด้านนายปัญญา ชิวะรี ประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบึงเรือใหญ่ เล่าว่า พอมารวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่ด้านองค์ความรู้และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สมาชิกปลูกข้าวผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว ราคาขายข้าวให้ศูนย์ก็สูงกว่าขายตามท้องตลาดประมาณ 30-50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อได้ราคาที่สูงขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรก็ดีขึ้นตามไปด้วย

ส่วนนางสุวรรณี ภูชาติก รองประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบึงเรือใหญ่ เล่าว่า เมื่อได้เข้าร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์

ส่งคืนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นชีวิต  
ความเป็นอยู่ดีขึ้น เนื่องจากการตกลง  
ราคาตั้งแต่ต้นส่งผลให้รายได้ที่เข้ามามั่นคง  
และสูงกว่าท้องตลาด และต่อยอดให้กลุ่ม  
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปลูกข้าวได้  
อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถผลิตข้าว  
ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

เห็นได้ชัดจากเสียงสะท้อนของ  
เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการผลิต  
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น  
เมื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ตามคำแนะนำของ  
กรมการข้าวทุกขั้นตอนก็สามารถผลิตข้าว  
ได้คุณภาพมาตรฐาน สร้างรายได้มั่นคง  
และต่อรองราคากับท้องตลาดได้อีกด้วย